

# คำนำ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีภารกิจหลักในการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ รวมทั้งการผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และแนวโน้มของ SMEs รวมทั้งใช้ในการวางแผนส่งเสริม SMEs ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้จัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (White Paper) เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้ประกอบการ และสาธารณชน สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

สำหรับรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2554 และปี 2555 สะท้อนถึง สถานการณ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย **ส่วนที่ 1 สถานการณ์และตัวชี้วัดเชิงเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2554 และปี 2555** เพื่อรายงานบทบาทของ SMEs ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตกันชนมวลรวมในประเทศของ SMEs การนำเข้าและส่งออกของ SMEs รวมถึงการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของ SMEs **ส่วนที่ 2 สถานการณ์เชิงโครงสร้างของ SMEs**

เพื่อรายงานสถานการณ์ SMEs ที่เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นที่สำคัญ คือ จำนวนและ  
การจ้างงานของ SMEs และการจัดตั้งและยกเลิกกิจการของ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลในปี 2554  
**ส่วนที่ 3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ของ SMEs ไทย** เป็นการศึกษาตัวชี้วัดเชิงนโยบาย  
SMEs ของอาเซียน และผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อกลุ่ม  
อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงเสริมสร้างความแข็งแกร่ง  
SMEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC และการเปิดเสรีภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ  
การดำเนินธุรกิจของ SMEs **ส่วนที่ 4 ทิศทางและมาตรการส่งเสริม SMEs** เป็นการศึกษา  
ข้อมูลด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการ  
เฉพาะกิจ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จาก  
ผลกระทบของอุทกภัย และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ การประเมินสถานภาพการพัฒนา  
SMEs ตามแผนแม่บทฉบับที่ 2 ปี 2550 - 2554 รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม  
SMEs ปีงบประมาณ 2554 ตามกรอบแผนแม่บทฉบับที่ 2 ปี 2550 - 2554 ของประเทศไทย  
สำนักงานฯ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนข้อมูลในการจัดทำรายงาน  
สถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์  
ต่อการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศต่อไป



(นายชววินัย สวัสดิ์-ชูโต)

รองผู้อำนวยการ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม